



ที่ นน ๐๐๓๓.๐๐๕/ว๓๙๒๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พงษ์ช้าง ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน นน ๕๕๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยประเมิน
ผ่านข้อคำถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment :MOIT) มีประเด็นการประเมินเป็น ๙ ตัวชี้วัด ๒๓ ข้อคำถาม (MOIT) โดยในตัวชี้วัดที่ ๓
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วน MOIT ๗ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น
และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเรียนท่านว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนสามัญในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำประกาศฯ
เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพิจารณาลงนาม เป็นผลให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ในขณะนี้
ส่วนการประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
(ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจงจิต ปินศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๕๔ ๗๑๙๖๒๕ ต่อ ๒๓๑,๒๓๒

โทรสาร ๐ ๕๔ ๗๑๙๖๒๖ ต่อ ๒๕๔

สำเนาแจ้ง : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน